

ยุทธนา ไตรรงค์ (2556) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์ศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร สารนิพนธ์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏภาคย์ กรุงเทพมหานคร.

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ชัดติยาสุวรรณ

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจำนวน 152 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบสัดส่วน (Ratio Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.20 ถึง 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (One - way ANOVA) และทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD

### ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับความพึงพอใจ คือ ด้านการบริหารงานบุคคลรองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจ คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ

2.ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีการของ LSD พบว่าด้านการบริหารงานทั่วไปและภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนต่างกัน มีผลต่อความ

พึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครในด้านดังกล่าว

3.ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ควรจัดหาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเวลาปกติมีการจัดทำแผนอัตรากำลังและมาตรฐานภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของสถานศึกษาและโรงเรียน ควรจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับให้บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ